

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

SAK – เลือกที่ถูกใจ กันเอาเองก็ได้นะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

อาจจะเคยเห็นเห็นเหมะแนะนำหุ้นในกลุ่มนี้กันมากเป็นพิเศษ หรือมีอะไรหรือเปล่าในเรื่องราวของหุ้นกลุ่มนี้ ตอบเลยว่า จริงๆ แล้ว ไม่ได้รู้อะไรที่นอกเหนือไปกว่าดูสวย ดูสัญญาณดี... และก็เป็นที่ราคาเล็กๆ ตามสไตล์ของนักเก็งกำไร ที่เข้ากับสไตล์ของคอลัมน์บาดตาเซียน ก็เลยเรียกว่า ถ้าใครเคยตามๆ เหมะหรือตามบาดตาเซียน ก็แทบจะยกจนเกือบหมดกลุ่มแล้วกระมัง ไม่ว่าจะตัวเล็ก หรือตัวใหญ่ในกลุ่มนี้ มีเข้ามาในบาดตาเซียนแทบจะครบ (หรือครบแล้วก็ไม่รู้นะ)... แต่ก็กะ บางตัวก็เล่นยาก บางตัวก็เล่นง่าย บางตัวก็เล่นสั้นๆ ได้ แต่บางตัวถ้าถ้อยยาวๆ ก็จะทำให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ดังนั้น ก็ขอให้ท่านเลือกตามที่ท่านถูกใจ หรือถูกสไตล์การลงทุนของท่านก็แล้วกันนะครับ เพราะในกลุ่มนี้ จะมีทั้งหุ้นเก็งกำไรและหุ้นที่เน้นลงทุนยาวๆ... ส่วนเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index ถ้าจะว่ากันในเรื่องที่ตรงนี้ก็อาจจะพอได้แค่คร่าวๆ เท่านั้น ถ้าจะเอายาวๆ หรือเห็นภาพกันชัดๆ รอติดตามทาง LIVE ที่ TH UTRADE เร็วๆ นั้นะครับ ก็อย่างที่เกริ่นๆ กันไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั้นแหละครับ กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงรายการ ยังไม่มีโปรแกรมออกมาอย่างเป็นทางการ... ซึ่งถ้าเริ่มจริงจังเมื่อไหร่ เหมะจะมาให้ท่านกันต่อไป แต่ถ้าจะเอาแนวโน้มตลาดตอนนี้ ก็ต้องกล่าวอย่างคร่าวๆ ไปก่อนแหละว่า ถ้าตลาดจะพักตัว โดยที่ไม่ลงมาต่ำกว่า 1560 เลยนั้น จะสวยกว่านะครับ แต่ถ้าจะไม่ได้ หรือ อยากจะอ่อนตัวต่ำกว่า 1560 ดูเชิงหนอยๆ ว่าตลาดจะคิดยังไงในการลงต่ำๆ ก็ขอเพียงอย่าต่ำกว่า 1530 เท่านั้นเป็นพอ แบบนี้ อ่อนตัวไม่อ่อนใจ

ดูตามเกม...

แรงซื้อแรงขายในหุ้นกลุ่มใหญ่ๆ ยังอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับพอร์ตของ ผู้เล่นรายใหญ่อย่างฝรั่งและกองทุน... เกมเก็งกำไรของหุ้นกลางๆ และ เล็กๆ ยังน่าจะได้รับความนิยมอยู่

แนวรับ : ... 10.1-10.0 จริงๆ ก็ซื้อได้ หรือ เอาไม่หลุด 9.5 ไว้

เป้าหมาย : ... 10.5 ถ้าผ่านตรงนี้ได้ อาจจะต้องมอง 12.50 ต่อ

Price Chart...(SAK)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAK... จริงๆ แล้ว หากจะมองกันยาวๆ ก็ลองคาดกันดูว่า ในเมื่อราคาใกล้เส้น MA. เป็น Bullist ก็คือที่ระดับ 9.00 นั้นแปลว่า แนวโน้มการขึ้นต่อเนื่อง ก็มีโอกาสได้ลุ้นถึงระดับ 18.0 แต่อาจจะต้องใช้เวลาจะไม่ใช่สัปดาห์เดียวหรือเดือนเดียว อาจจะระยะเวลาเป็น 1-3 เดือน... แต่ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยกับการถือหุ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากลงมาต่ำกว่า 9.50 ก่อน ก็คงต้องดูกันใหม่อีกที เพราะถ้าจะมีผลอีกรอบ อาจจะเป็นการลงที่อาจจะต้องใช้เวลานาน กว่าจะกลับมาขึ้น การถือหุ้นนานๆ นั้น อาจจะไม่เหมาะกับต้นทุนโอกาสที่เสียไป.. หมุนไปเก็งกำไรตัวอื่นที่ขึ้นเร็วกว่าก่อนก็ได้ แล้วค่อยกลับมาดูหรือกลับมาซื้ออีกที เมื่อมีสัญญาณจะขึ้นจริง